

“Sứ mệnh trời đày” - Kỳ cuối: Nặng lòng với... “người dung”

23:40 12/09/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Một ngày hanh hao nắng, chúng tôi tìm về xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Mảnh đất vùng cao này hiện ra yên bình, mộc mạc và hay đến lạ. Vậy nhưng, về đây, khi được nghe lại câu chuyện thương tâm của em Hồ Thủy Linh, học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Việt với những ký ức đau thương khiến chúng tôi không khỏi ngậm ngùi.



Cô giáo Phụng đến nhà thăm và động viên em Thủy Linh.

Hơn cả nỗi đau

Sinh năm 2008, Hồ Thủy Linh ngày ấy học lớp 4, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Việt. Trong một lần chơi nhảy dây, Linh không may bị chấn thương ở chân. Cứ tưởng rằng đó sẽ là chấn thương bình thường nên gia đình Thủy Linh nhờ người đắp thuốc và thổi cho em theo phong tục của người địa phương. Vậy mà sau một thời gian đắp thuốc, chân của Linh vẫn không đi lại được. Trước tình trạng bệnh của Linh ngày càng nặng, thầy cô giáo Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Việt đã động viên gia đình đưa Linh vào bệnh viện để khám. Kết quả là Linh bị viêm xương, cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật, chưa chắc Linh có thể đi lại bình thường. Để có

tiền cho Linh chữa bệnh, gia đình Linh đã tìm mọi cách, bán những thứ bán được để chạy chữa cho em nhưng vẫn chưa thấm vào đâu. Nói về những tháng ngày ấy, anh Hồ Văn Lập, bố của em Linh không khỏi ngậm ngùi . "Con bị bệnh, vợ chồng mình buồn lắm, bán hết bò mà không đủ tiền chạy chữa cho con. Nhà làm có 2 sào ruộng nhưng không đủ nước tưới nên năng suất thấp. Phải mượn 200 triệu để đưa con đi phẫu thuật. Nhìn con, mình thương lắm".



Em Thủy Linh được lắp chân giả.

Để có tiền phẫu thuật đây là bài toán vô cùng nan giải đối với gia đình em Linh. Trước hoàn cảnh này, một lần nữa cô Phụng lại “nặng nợ”. Thương cảm với hoàn cảnh của Linh, tập thể giáo viên của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Việt đã gom góp chút tiền để hỗ trợ cho Thủy Linh, đồng thời, cô giáo Phụng chia sẻ câu chuyện của Linh lên mạng xã hội để kêu gọi mọi người cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ. Ngoài những thầy cô giáo ở trường, sau khi biết được thông tin của Linh, một họa sĩ ở huyện Hướng Hóa đã vẽ tranh và bán để lấy tiền giúp cho em Thủy Linh chữa bệnh.

Cứ tưởng rằng chỉ cần phẫu thuật thì bệnh tình của Linh sẽ thuyên giảm nhưng tình hình vẫn không thay đổi. Nỗi đau dày vò, bệnh ngày càng nghiêm trọng. Liên tục những ca phẫu thuật kéo dài đã làm kinh tế của gia đình anh Lập kiệt quệ. Một chấn thương nhưng Linh trải qua 16 lần phẫu thuật tại bệnh viện. Nỗi đau về tinh thần và thể xác đã vắt cạn sức đề kháng của cô học trò đang học tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Việt. Sau rất nhiều lần phẫu thuật không thành công, các bác sĩ bảo phải tháo khớp chân của Linh. Nỗi đau chồng lên nỗi đau, lúc đầu, gia đình Thủy Linh không đồng ý nhưng không còn cách nào khác khả thi hơn. Sau lần phẫu thuật lần thứ 17, Thủy Linh đã được các bác sĩ tháo khớp chân. Từ đây, việc đi lại của Linh rất khó khăn, đôi nạng gỗ chính là người bạn thân trong thời gian Linh trở về nhà. Cũng chính thời gian này, cảm giác tự ti, mặc cảm luôn hiện rõ trong tâm trí Linh. "Từ một người lành lặn, bình thường, sau biến cố, em bị tháo khớp chân. Việc đi lại khó khăn, em không muốn đi học trở lại nữa", Thủy Linh thổ lộ.

Thương cảm với hoàn cảnh của Thủy Linh, cô giáo Phụng đã liên hệ với bác sĩ Lê Hồng Phúc, Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình Trường Đại học Y dược Huế nhờ bác sĩ Nguyễn Minh Công, nguyên Giám đốc Trung tâm Chỉnh hình, phục hồi chức năng tỉnh Nghệ An xin hỗ trợ lắp chân giả cho em học trò bất hạnh. "Nhìn những bước đi tập tễnh của Linh mà em không cầm được nước mắt. Đau đớn về thể xác là một phần nhưng nếu vì tự ti mà Linh bỏ học giữa chừng thì đây là điều đáng tiếc. Nghĩ vậy, nên em phải làm mọi điều có thể để giúp Thủy Linh ". Cô Phụng nói về trần trở của mình như thế.

Sau khi nhận được đề nghị giúp đỡ từ cô giáo Phụng và bác sĩ Phúc, bác sĩ Nguyễn Minh Công đã liên hệ với nhóm thiện nguyện chuyên hỗ trợ giúp đỡ người khuyết tật và họ đã đồng ý giúp em Thủy Linh. Nhờ sự kết nối của cô Phụng, tấm lòng của nhóm thiện nguyện và những bác sĩ tốt bụng, Linh đã được gia đình đưa ra Nghệ An lắp chân giả. Ngày trở về trên đôi chân giả đó là một ngày đặc biệt của Thủy Linh, là ngày mà nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt của em. Với cô giáo Phụng, hành trình “nặng nợ” với cô học trò Thủy Linh đã gặt được quả ngọt. Từ khi được lắp chân

giả, Thủy Linh bớt đi tự ti, mặc cảm, Linh tiếp tục đến trường, không còn muốn nghỉ học nữa.

Hiện tại, Thủy Linh đã đi lại bình thường và đang là học sinh lớp 10 tại Trường THPT Hướng Phùng. Hiện nay, Thủy Linh đã tự tin đến trường cùng các bạn. Đây là điều mà cô giáo Phụng vui và tâm đắc nhất.

Lan tỏa yêu thương



Cô giáo Phụng tặng sách cho học sinh năm học 2023 - 2024.

Vượt nắng, thắng mưa, những thầy cô giáo ở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Việt đang ngày đêm gieo chữ nơi vùng đất khó. Với cô giáo Thúy Phụng, hành trình vì sự nghiệp giáo dục chưa bao giờ ngừng nghỉ bởi lòng trắc ẩn, lòng thương người luôn được bồi đắp và lan tỏa. Năm học 2023 - 2024, những học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Việt một lần nữa nhận được niềm vui từ cô giáo mang tên Nguyễn Thị Thúy Phụng.

Bước vào năm học mới, nhận thấy sự khó khăn, thiếu thốn của những đứa trẻ nghèo, cô Phụng đã dành dụm số tiền 50 triệu đồng từ việc bán hàng online để mua 131 bộ sách tặng cho học sinh

nhân dịp năm học mới. Bên cạnh đó, cô Phụng còn hỗ trợ thêm 5 triệu đồng để mua dụng cụ học tập cho học sinh của trường. "Vào năm học mới, rất nhiều học sinh không có tiền để mua sách. Đây là sự thiệt thòi rất lớn cho học sinh nơi đây. Mong muốn của em là giúp đỡ các em học sinh có sách để đi học. Đó là điều em tâm đắc nhất". Cô Phụng trao đổi với chúng tôi bằng nụ cười tỏa nắng.

Chiều thu đi qua mà nắng vẫn đậm màu, câu chuyện về cô giáo Thúy Phụng vẫn còn nguyên những cảm xúc khó tả. Không chỉ mua sách tặng cho học sinh mà thời gian qua, cô còn bỏ tiền túi để khoan giếng nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho giáo viên và học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Việt. Những việc làm của cô Phụng đã để lại nhiều cảm xúc cho học sinh cũng như các đồng nghiệp của mình. "Hàng năm nhà trường đều kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ, mua sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, nhu cầu hỗ trợ sách cho học sinh nhiều hơn. Việc cô Phụng tự bỏ tiền mua sách cho học sinh là điều rất đáng trân trọng. Nhà trường cảm ơn tấm lòng của cô giáo Phụng". Thầy giáo Nguyễn Văn Tý, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Việt phấn khởi, tự hào về đồng nghiệp của mình.

Câu chuyện về cô giáo Phụng, có lẽ là một câu chuyện với nhiều tình tiết hấp dẫn. Hơn 15 năm dạy học nơi vùng cao Hướng Hóa nhưng cô chưa bao giờ có ý định chuyển công tác. Điều cô mong muốn nhất vẫn là đem hết nhiệt huyết để cống hiến cho sự nghiệp trồng người ở vùng đất khó mặc dù hằng tuần cô phải đi về gần 200 km để thăm con, thăm gia đình ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Tôi đã chứng kiến nhiều người ở Quảng Trị yêu học trò, gắn bó với sự nghiệp giáo dục đến tận lòng. Họ có thể hy sinh lợi ích của cá nhân để phục vụ cho việc trồng người, gieo chữ nơi vùng đất khó. Tuy nhiên, nặng lòng theo một cách riêng như cô Phụng thì có lẽ là điều hiếm thấy. Năm học mới đã bắt đầu, hành trình rọi chữ, mở đường của cô Phụng vẫn còn tiếp diễn. Nơi vùng đất khó Hướng Hóa, Quảng Trị vẫn còn những học sinh nghèo cần lắm sự chở che, yêu thương của cô giáo Thúy Phụng. Đó cũng là điều mà cô quyết gắn bó đời mình ở miền quê này với "sứ mệnh trời đày". Bởi theo suy nghĩ của cô Phụng, sống là cho đâu chỉ nhận bao giờ.

Với những cống hiến cho sự nghiệp giáo dục tại tỉnh Quảng Trị, những năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Thúy Phụng đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành trao tặng, cụ thể: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị năm 2018 vì đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo; Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2018; Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác

giáo dục - đào tạo năm 2020; Đảng bộ xã Hướng Việt tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Thành Nam

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/%E2%80%9Csu-menh-troi-day%E2%80%9D-ky-cuoi-nang-long-voi%E2%80%A6-%E2%80%9Cngui-dung%E2%80%9D>